

## กสทช.ลั่นปี57พร้อมประมูลไลเซน4จี

### หวังความต้องการ ผู้ใช้ด้ากกดดันคลื่น จัดสรรใหม่

กสทช.พร้อมเปิดประมูลไลเซน4จีย่าน1,800-2,300 เมกะเฮิร์ตซ์ปี 2557 เล็งจัดทำแผนเรียกคืนคลื่นความถี่จากทีโอที - กongsat ผนึกเอไอเอส-ดีพีซี เทสต์ 4จีเร็วสุด 100 เมกะครั้งแรก หวังกระแสดความต้องการใช้งานบีบเรียกคืนคลื่นจัดสรรใหม่

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า บอร์ด กทค. มี

แนวคิดจะเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.3 กิกะเฮิร์ตซ์ เพื่อให้บริการ 4จี (แอลทีอี) ภายในปี 2557 ซึ่งการดำเนินการจะต้องรอให้แผนจัดเรียกคืนคลื่นความถี่ (รีฟาร์มมิง) เสร็จก่อน เพราะปัจจุบันผู้ถือครองคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกองทัพ

อย่างไรก็ตาม ย่าน 1,800 เมกะเฮิร์ตซ์ ก็นำมาจัดสรรใบอนุญาต (ไลเซน) 4จีได้เช่นกัน แต่ยังคงรอสัญญาสัมปทานของ บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บริษัท ทรูมูฟ จำกัดที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 2จีสิ้นสุดลงก่อน โดยดีแทคจะสิ้นสุดสัมปทานกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ปี 2561 ส่วนทรูมูฟปี 2556

เขากล่าวว่า ย่าน 2.3 กิกะเฮิร์ตซ์ ปัจจุบัน บมจ.ทีโอที ถือครองคลื่นความถี่อยู่มากกว่า 64 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก 100 เมกะเฮิร์ตซ์ ดังนั้น บอร์ด กสทช.มีแผนเรียกคืนความถี่ที่มีผู้ประกอบการ

ถือครองมากเกินไปจนความจำเป็นมาจัดสรรใหม่ แต่ต้องดำเนินการภายหลังการเปิดประมูลไลเซน 3จี ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งยืนยันว่าจะเปิดประมูลได้ไตรมาส 3 ปีนี้

พร้อมกันนี้ กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัท ดิจิตอลโฟน ร่วมทดลองการให้บริการ 4จี บนเทคโนโลยีแอลทีอีย่านความถี่ 1,800 เมกะเฮิร์ตซ์ และย่าน 2.3 กิกะเฮิร์ตซ์ ประกอบด้วย โครงการทดสอบและทดลองระบบ บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง บรอดแบนด์ไวร์เลส แอ็คเซ็ส (บีดับบลิวเอ) ย่านความถี่ 2.3 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึงช่วงประมาณกลางเดือน พ.ค.2555

2. โครงการทดสอบและทดลองระบบ โทรศัพท์มือถือ 4จี ย่านความถี่ 1800 พื้นที่ จ.มหาสารคาม ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงต้นเดือน มี.ค. 2555 รูปแบบการทดสอบเชิงเทคนิคชั่วคราว (นอน คอมเมอร์เชียล)

“เมื่อทดสอบ 4จีในวันนี้แล้ว จะทำให้ประชาชนได้รู้ว่า ประเทศไทยมีเทคโนโลยี 4จี แอลทีอีเหมือนต่างประเทศด้วย ซึ่ง กสทช.ก็จะอาศัยแรงขับเคลื่อนของประชาชน ผู้บริโภคที่ต้องการใช้ 4จีมาเป็นตัวบีบทางอ้อม ให้ผู้ที่ถือคลื่นมากเกินไปจนความจำเป็น ยอมปล่อยออกมาให้เราจัดสรรใหม่”

รายงานข่าวระบุ ว่าที่ประชุมบอร์ดกทค.ได้เห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่เข้าใช้โครงข่ายเพื่อนำมาให้บริการโทรคมนาคม (เอ็มวีเอ็นโอ) รวมถึงการทำสัญญาขายส่ง ขายปลีกกับผู้ให้บริการโครงข่ายยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการได้จากก่อนหน้านี้ขาดความชัดเจนว่า เอ็มวีเอ็นโอที่มีอยู่ 11 ราย ยื่นขอใบอนุญาตได้หรือไม่